

Card No.	Card Name	Card Category	Effect	Question	Answer	
1	ST12-001	Roronoa Zoro & Sanji	สปีดเดอร์	[ตั้ง!! x 1] [เมื่อโจมตี] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] สามารถนำค่าแรงเตอร์ของเรา ที่มีคอสต์ 2 หรือมากกว่า จำนวน 1 ใบ กลับขึ้นมือของเจ้าของ : ทำการ แอ็คทีฟ คาเรกเตอร์ของเรา ที่มีพาวเวอร์ 7000 หรือต่ำกว่า, จำนวนไม่เกิน 1 ใบ.	เราสามารถใช้งานความสามารถ [เมื่อโจมตี] ของสปีดเดอร์นี้เพื่อทำการแอ็คทีฟคาเรกเตอร์ที่มีพาวเวอร์ตั้งแต่เริ่มเป็น 7000 แต่ถูกทำให้พาวเวอร์เพิ่มเป็น 8000 จากการตั้ง ตั้ง!! เข้าไป ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
2	ST12-003	Dracule Mihawk	คาเรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] ถ้าเรามีคาเรกเตอร์จำนวน 2 ใบ หรือน้อยกว่า, จะนำคาเรกเตอร์การ์ดจากในมือของเรา ที่มีคุณสมบัติ < ราชอาณาจักรซัดเคอะฮารุ > หรือว่ามีคุณลักษณะ (ฟัน), ซึ่งมีคอสต์ 4 หรือต่ำกว่า นอกเหนือจาก (Dracule Mihawk) จำนวนไม่เกิน 1 ใบ , ลงสนามในสภาพ เรสต์.	หากเรานำคาเรกเตอร์นี้ลงสนาม และเรามีคาเรกเตอร์บนสนามรวมใบนี้แล้วเป็น 3 ใบ เราจะสามารถใช้ความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนี้เพื่อนำคาเรกเตอร์จากมือของเราลงสนามได้อีกหรือไม่	ไม่สามารถทำได้
3	ST12-011	Sanji	คาเรกเตอร์	[ตั้ง!! x 1] [เมื่อโจมตี] ถ้าเรามีการดับมือ จำนวน 5 ใบ หรือน้อยกว่า, จะกระทั้งสิ่งซึ่งเริ่มต้นเทิร์นของเราในครั้งถัดไป, คาเรกเตอร์นี้ จะมีพาวเวอร์ +2000.	หากเราสิ่งใช้งานความสามารถ [เมื่อโจมตี] ของการ์ดนี้ ในขณะที่เรามีการดับมือ 5 ใบ และหลังจากนั้นจำนวนการดับมือของเราเพิ่มเป็น 6 ใบหรือมากกว่าก่อนที่จะถึงช่วงจบเทิร์นถัดไปของเรา คาเรกเตอร์นี้จะยังได้รับพาวเวอร์+2000 อยู่หรือไม่	ใช่ คาเรกเตอร์นี้จะยังคงได้รับพาวเวอร์+2000
4	ST12-011	Sanji	คาเรกเตอร์	[ตั้ง!! x 1] [เมื่อโจมตี] ถ้าเรามีการดับมือ จำนวน 5 ใบ หรือน้อยกว่า, จะกระทั้งสิ่งซึ่งเริ่มต้นเทิร์นของเราในครั้งถัดไป, คาเรกเตอร์นี้ จะมีพาวเวอร์ +2000.	หากเราสิ่งใช้งานความสามารถ [เมื่อโจมตี] ของการ์ดนี้จำนวน 2 ครั้งในเทิร์นเดียวกัน คาเรกเตอร์นี้จะได้รับพาวเวอร์รวมทั้งหมดเป็นพาวเวอร์+4000 ได้หรือไม่	สามารถทำได้
5	ST12-010	Emporio.Ivankov	คาเรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] นำการ์ดจากข้างบนโต๊ะของเรา จำนวน 1 ใบ มาแสดงให้ดู, แล้วหาคาเรกเตอร์การ์ด ที่มีคอสต์ 2 จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, นำลงสนาม. จากนั้น, จะนำการ์ดที่เหลือไปวางที่ข้างบน หรือ ข้างใต้โต๊ะ. [เมื่อโจมตี] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] ถ้าเรามีการดับมือ จำนวน 6 ใบ หรือน้อยกว่า, จักร์ด จำนวน 1 ใบ.	เราสามารถใช้ความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดนี้ในการนำคาเรกเตอร์ที่มีคอสต์ 2 จากบนมือของเราลงสนามได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้ คาเรกเตอร์นี้จะถูกนำลงสนามจากความสามารถ [เมื่อลงสนาม] นี้ได้ จะต้องเป็นการ์ที่ถูกแสดงจากความสามารถของคาเรกเตอร์นี้เท่านั้น
6	ST12-010	Emporio.Ivankov	คาเรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] นำการ์ดจากข้างบนโต๊ะของเรา จำนวน 1 ใบ มาแสดงให้ดู, แล้วหาคาเรกเตอร์การ์ด ที่มีคอสต์ 2 จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, นำลงสนาม. จากนั้น, จะนำการ์ดที่เหลือไปวางที่ข้างบน หรือ ข้างใต้โต๊ะ. [เมื่อโจมตี] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] ถ้าเรามีการดับมือ จำนวน 6 ใบ หรือน้อยกว่า, จักร์ด จำนวน 1 ใบ.	ที่ระบุว่า "นำการ์ดที่เหลือไปวางที่ข้างบน หรือ ข้างใต้โต๊ะ" หมายถึงการดับมือของเราหรือไม่	ไม่ใช่ ความสามารถ "นำการ์ดที่เหลือไปวางที่ข้างบน หรือ ข้างใต้โต๊ะ" ของคาเรกเตอร์นี้จะหมายถึงการกระทำต่อการ์ดที่ถูกแสดงด้วยความสามารถของคาเรกเตอร์นี้